



อภินันท์ บัวหัทธิตี. (2556, กันยายน) “นิทรรศการภาพถ่าย 65 ปี ความสัมพันธ์การทูต ไทย-เมียนมาร์” อนุสาร อ.ส.ท. 54 (2) : หน้า 44 - 45.



นิทรรศการภาพถ่าย ๖๕ ปี ความสัมพันธ์การทูต ไทย-เมียนมาร์

๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หลังจากเมียนมาร์ได้รับเอกราชอย่างเป็นทางการไม่นานนัก สาระสัมพันธ์ทางการทูตแบบรัฐชาติยุคใหม่ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ก็งอกเงยขึ้นแทนที่ความสัมพันธ์เชิงรักและชังแบบนครรัฐในอดีต กลายเป็นภาพพจน์ใหม่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ตรีและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันเพียบพร้อมไปด้วยมิตรภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริตั้งเมื่อครั้งเสด็จฯ เที่ยวนครรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ ความศรัทธาหนึ่งว่า

“...ประเทศทั้งสองได้เรียนรู้แล้วว่าจะต้องตั้งมิตรภาพที่ใครมีอำนาจในอดีต และสิ่งเสริมไม่ลึกลับจิตมิตรภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ยิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายในอนาคต ขอให้ประเทศทั้งสองนี้แสดงให้ปรากฏแก่สายตาโลกว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ประเสริฐ... ตั้งอยู่ด้วยกันไม่ได้โดยสันติเป็นนิจ และประเทศทั้งสองนี้เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันเป็นนิรันดร์...”

ในแต่กัน สิงหาคม ๒๕๕๖ นี้ กระทรวงการต่างประเทศ กรมเอเชียตะวันออก ๒ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวาระ ๖๕ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เมียนมาร์ รวมทั้งนิทรรศการภาพถ่าย โดย ๑๓ ช่วงภาพขึ้นนำจากกลุ่มสหภาพฯ ชุมชนคนถ่ายภาพ นำโดยจิระนันท์ พิตรปรีชา และเกรียงไกร โยะกิจ ได้แบ่งสายเดินทางเป็นสองทีม ตระเวนเก็บบันทึกภาพวิถีชีวิตวัฒนธรรม และสถานที่สำคัญในภาคเหนือและภาคใต้ของเมียนมาร์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อนำมาเผยแพร่ ส่งเสริมความเข้าใจอันดีงามระหว่างประชาชนสองประเทศต่อไป

นิทรรศการชุดนี้เปิดแสดงเป็นครั้งแรก ณ งานเลี้ยงฉลอง ๖๕ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เมียนมาร์ ที่กระทรวงการต่างประเทศ และหลังจากนั้นจะนำไปจัดแสดงที่กรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ มีวชิรพยาบาล และสถานที่อื่น ๆ ต่อไป รวมทั้งมีการจัดพิมพ์หนังสือภาพเป็นที่ระลึกในวาระโอกาสนี้ด้วย



คูสัด เสมาเจิน ลานกลางแจ้ง ณ เมืองย่างกุ้ง

รังสิต กองพลมิตร พระธาตุอินทร์แขวน เมืองโถกไก้

ฮงก 5ธราภูกอส พระตาหวาน วัดเจ้าฟ้าเจี เมืองย่างกุ้ง



อภิรักษ์ บัวเหล็กดี. (2556, กันยายน) “นิทรรศการภาพถ่าย 65 ปี ความสัมพันธ์การทูต
ไทย- เมียนมาร์” อนุสาร อ.ส.ท. 54 (2) : หน้า 44 - 45.



สุภรัตนี แก้วจันทร์ ทุ่งเจดีย์ เมืองพุกาม



ธีรวาสน์ คำจันทร์ กำบุญที่วัดเจดีย์เก่า เมืองเชียงตุง



กวนรินกร กาคำสุข เจดีย์เขเวเจ็ดเสา และสะพานไทป์เมืองฮกกาย



เกรียงไกร ไชยกิจ
ช่างแกะสลักพระบรมศาสดาด้วยไม้ทุกเข้าไม้ดี ณ วัดมหาธาตุยี่เยื้องเมืองนันทะเลย์



สุภรัตนี แก้วจันทร์ วัดฆวนฉิมเป่ ริมทะเลสาบอินเล เมืองยองหัวม



ภาวีน นาวทองสี สะพานขี้ผึ้ง เมืองยองประ



ชญญ วิสาธนาภกุล สาวเผ่าประเพณีทามาซา เมืองย่างกุ้ง



อภิรักษ์ บัวเหล็กดี แอ่คำมาลัยตุ้มเมืองนันทะเลย์

อนุสาร อ.ส.ท. กันยายน ๒๕๕๖ | ๖๔๕